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Hastings  là trường luật danh tiếng đầu tiên loan báo quyết định giảm sĩ số sinh viên

      

 

  

 

  

 Ðại học luật UC Hastings Colleges of the Law sẽ giảm số sinh viên thu nhận cho khóa Mùa
Thu tới đây, một quyết định mà khoa trưởng cho rằng sẽ được các trường luật khác trên toàn
quốc noi theo.

  

“Những người chỉ trích vấn đề đào tạo ngành Luật rất có lý,” theo Khoa Trưởng Frank Wu của
University of California Hastings College of the Law. “Hiện có quá nhiều trường luật và có quá
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nhiều sinh viên luật. Chúng ta cần phải có biện pháp chấn chỉnh việc này.”

  

Và ông sẽ khởi sự điều này. Bắt đầu từ khóa Mùa Thu tới đây, trường Hastings sẽ giảm 20% số
sinh viên thâu nhận so với các năm gần đây, một quyết định khiến trường sẽ phải cắt giảm một
số công việc. Tuy nhiên, sẽ không người nào trong ban giảng huấn bị mất việc.

  

Quyết định này được đưa ra chẳng phải vì không ai muốn đến đây học luật. Vì trường Hastings
thường phải loại khoảng 3/4 các đơn xin học. Và Hastings cũng là trường luật danh tiếng đầu
tiên loan báo quyết định giảm sĩ số sinh viên.

  

Trên toàn quốc, số người ghi danh đi thi LSAT (kỳ thi trắc nghiệm khả năng vào trường luật)
cũng giảm và số đơn xin học xuống khoảng 15% trên toàn quốc, và chừng 7% ở Hastings.
Chiều hướng này dự trù sẽ còn tiếp tục trong thời gian sắp tới và thường thì những người đi học
sẽ ra trường với số nợ cao nhưng công việc lại không nhiều.

  

Việc học Luật có lúc được coi là một chương trình huấn nghệ ba năm cho các công việc “ấm
êm” với mức lương bảo đảm trọn đời từ $100,000 trở lên. Nhưng nay các tổ hợp luật đang giảm
nhân sự, các tờ báo trên toàn quốc nhao nhao đặt vấn đề về giá trị của văn bằng Tiến Sĩ Luật
(J.D.) và ở một số nơi, cựu sinh viên quay lại kiện trường cũ vì cho rằng bị lừa gạt.

  

Khoa Trưởng Wu tin rằng việc đào tạo trong ngành luật đi theo một khuôn mẫu lỗi thời và thực
sự ngay từ lúc đầu cũng không hay cho lắm. Ông muốn trường Hastings đưa ra các chương
trình để luật sư tương lai có khả năng chuyên về một số lãnh vực như y tế và khoa học, bên
cạnh các lãnh vực truyền thống khác. Ông cho hay đang có nhiều đòi hỏi về các lãnh vực
chuyên môn trong giới luật sư.

  

Khoa Trưởng Wu tin rằng nếu mọi sự diễn tiến như dự trù, số luật sư tốt nghiệp từ trường
Hastings có việc làm sẽ tăng cao hơn nữa.

  

 Và một điều khác cũng quan trọng không kém, theo ông Wu, là các sinh viên không đủ khả
năng sẽ khó theo đuổi một ngành mà dù họ có tốt nghiệp chưa chắc gì đã đậu kỳ thi của luật sư
đoàn (bar exam) hay có việc làm.
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